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"สุวิทย เมษินทรีย" เตือนภัยจุดเปล่ียนประเทศ ปฏิรปู "คณุภาพคน" กอนไทยไรท่ียืน!

อีกครั้งที่ ดร.สุวิทย เมษินทรีย นักเศรษฐศาสตรจาก Kellogg School of Management ของ
Northwestern University ศิษยรักของ ศ.ดร.ฟลิปส คอตเลอร นักการตลาดผูมีช่ือเสียงโดงดังของโลก
ออกมาเตือนผูคนในสังคมไทยวา เราจะใชชีวิตกันในแบบเดิมๆอยางที่กําลังเปนอยูไมได ! เมื่อมนุษยตอง
พัฒนาตน ผูคนบนโลกตองไดรับการศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีศักยภาพสูงขึ้นเพ่ืออยูบนโลกที่เต็มไปดวยการ
เปล่ียนแปลงที่รุนแรงนานัปการใหได ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน และออกแบบอนาคต
ประเทศไทย สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ดร.สุวิทยไดออกมาบอกกับพวกเรา และรัฐบาลในฐานะที่แตงตั้ง
ใหเขาเขาไปเปนสวนหนึ่งในคณะกรรมการออกแบบอนาคตของประเทศวา คนไทยจะตองอยูบนโลกเบี้ยว
ใบนี้ใหได โดยเฉพาะเมื่อโลกไมใชใบเดิมอีกตอไป สําคัญก็คือ ในขณะที่โลกเปล่ียนไป ผูคนทั่วโลกตาง
แสวงหาความรูเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพตน แตสังคมไทย ประเทศไทย และคนไทย กลับใชเวลาและทรัพยากร
ที่มีอยูไปในทิศทางตรงกันขาม ไมกอใหเกิดคุณภาพ ผลิตภาพ และประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ

ทีมเศรษฐกิจ ขอนําเอาแนวคิด ผลการศึกษา และการออกแบบอนาคตประเทศไทยของ ดร.สุวิทยมา
ถายทอดใหฟงในวาระที่ไดรับเชิญใหเปนองคปาฐกในงานสัมมนาทางวิชาการผูบริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทั่วประเทศเมื่อสัปดาหกอน และ “คน” คือหัวขอใหญที่ ดร.สุวิทยเห็นวา การออกแบบอนาคตประเทศไทย
จะประสบความสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับการ “สรางคน” รุนใหมเปนสําคัญ



3 อาการที่ฟองใหเห็นปญหา
ปญหาประเทศไทยมีมากจนพวกเราอาจไมรูตัว และเกิดขึ้นบอยครั้งจนหลายคนเห็นเปนเรื่องปกติ

Normal และไมคาดหวังจะแกไข หรือจําเปนตองแกไข ผมมองเห็น 3 อาการที่เริ่มฟองวา ประเทศและ
สังคมไทยกําลังมีปญหาในชวง 10 ปใหหลังมานี้ก็คือ

1.เปนประเทศที่มีผูปวยติดเช้ือ HIV หรือเช้ือเอดสมากที่สุดของเอเชียในป 2552 ในเวลาเดียวกันก็
เปนประเทศที่มีความไมเทาเทียมกันในดานรายไดมากที่สุดของเอเชียในป 2552

3.เปนประเทศที่มีคุณแมวัยใสมากที่สุดของอาเซียนในป 2554 ขณะเดียวกันเปนประเทศที่มี
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนมากที่สุดในโลกในป 2553 ที่รายกวานั้น ขณะที่หลายประเทศ
พยายามหลุดพนจากระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่มี
รัฐประหารมากที่สุดของป และกลับมามีการทํารัฐประหารกันอีกครั้งในป 2553

ถาลองมองไปดูประเทศเพ่ือนบานที่เคยหายใจรดตนคอกันมาอยางมาเลเซีย จะพบวาเขาขามผาน
การเปนประเทศรายไดปานกลางสูประเทศที่ประชากรมีรายไดตอหัวสูงสําเร็จแลว แตไทยกลับอยูใน
ตําแหนงเดิม โดยมีประเทศที่เคยลาหลังกวา วิ่งขึ้นแซงหนาไปเพ่ือใหพนจากเสนความยากจนสูประเทศที่มี
รายไดปานกลางและรายไดสูงโดยการพัฒนาคุณภาพของประชากรเปนสําคัญ

คําถามคือ เราลงทุนเพ่ือการพัฒนาสมองของประชากรผานระบบการศึกษามากเพียงไร หรือวา
หยุดอยูกับที่ ถึงแมจะเห็นวารัฐบาลยอมเจียดงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นจาก 0.12 เปน
0.24% แตประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะคูแขง อัดฉีดงบประมาณเพ่ือการนี้สูงกวาเรา เฉพาะการเรียนรูเรื่อง
ภาษา ถาใครเปด วิกิพีเดีย (สารานุกรมโลก) ดูจะพบวา มีบทความทางวิชาการที่ถูกแปลเปนภาษา
เวียดนามมากกวาภาษาไทยถึง 6 เทา และคนเวียดนามใชอินเตอรเน็ตมากกวาคนไทย 1.7 เทา

ขาวจากหนังสือพมิพ คมชัดลึก

ต้ัง'สมาพันธขาวและชาวนา'อีกกาวพิทักษกระดูกสันหลังของชาติ
: ดลมนัส กาเจ รายงาน



ในที่สุดการประชุมสถาบันเกษตรที่เกี่ยวกับขาวและชาวนาวไทย ที่เปนสมาคมระดับประเทศรวมถึง
สภาเกษตรกรแหงชาติ 9 องคกร ที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มีมติจับมือเพ่ือกอตั้ง
“สมาพันธขาวและชาวนาแหงประเทศไทย” ขึ้นมา โดยมี “นิพนธ วงษตระหงาน” สหพันธสมาคมชาวนา
ไทย และอดีตนายกสมาคมโรงสีขาวไทย 5 สมัย นั่งประธานสมาพันธคนแรก ตามขอเสนอของนายอุทัย
สอนหลักทรัพย ประธานอนุกรรมาธิการเกษตร สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ทั้งนี้เพ่ือแกปญหาของชาวนา
รวมกับรัฐบาล ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่สงเสริมและสนับสนุนให
องคกรชาวนามีความเปนเอกภาพและเกิดความเขมแข็ง เพ่ือรวมขับเคล่ือนแกไขปญหาดานการเกษตรให
เกิดประสิทธิภาพ

สําหรับสถาบันเกษตรกร ที่เปนสมาคมชาวนาระดับประเทศ จํานวน 9 องคกรที่เขาประชุมในครั้ง
นี้ ประกอบดวย สภาเกษตรกรแหงชาติ สหพันธสมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาขาวไทย สมาคมชาวนา
และเกษตรกรไทย สมาคมโรงสีขาวไทย สมาคมสงเสริมชาวนาไทย สมาคมการคาเครือขายชาวนาไทย
สมาคมผูรวบรวมและจําหนายเมล็ดพันธุขาว และคณะกรรมการกลางศูนยขาวชุมชน โดย นายอํานวย ปะติ
เส รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระบุภายหลังการประชุมวา การรวมตัวกันขององคกร
ชาวนาเพ่ือจัดตั้งสมาพันธขาวและชาวนาแหงประเทศไทยในครั้งนี้ เปนการแสดงถึงเจตนารมณและความ
ตั้งใจจริงที่ตองการใหองคกรชาวนาเกิดความเปนเอกภาพและสรางความเขมแข็ง เชน สมาคมชาวนาไทย
สมาคมโรงสีขาวไทย ก็มารวมตัวกัน เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตใหเกิดความเขมแข็งมากขึ้น

นอกจากนี้ การรวมกันขององคกรชาวนายังชวยแกไขปญหาดานการเกษตร การเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการแขงขัน ตลอดทั้งเปนศูนยกลางเสนอความตองการของเกษตรกร ปญหา อุปสรรค ไป
ยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาดานการเกษตรที่ตรงสภาพความเปนจริง และเกิดประโยชนแก
เกษตรกรอยางแทจริง อาทิ ปญหาภัยแลง สงเสริมการลดตนทุนการผลิต ปญหาหนี้สินเกษตรกร ปญหา
เกษตรกรไมมีที่ทํานาเปนของตนเอง เปนตน นับเปนการปฏิรูปองคกรชาวนาใหเกิดความเขมแข็งอยาง
ย่ังยืน ซึ่งรัฐบาลพรอมใหการสนับสนุนการแกไขปญหาดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยจะเสนอให
นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ดานนายอุทัย กลาววา การที่เชิญสมาคมชาวนาระดับประเทศ 9 องคกร เขารวมประชุมครั้งนี้
เพ่ือใหชาวนารวมกันเปนหนึ่งเดียวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดวาในป 2558-2259 นี้จะมีพ้ืนที่
ปลูกขาวประมาณ 56.69 ลานไร จะใหผลผลิต 24.14 ลานตัน มีชาวนาที่อยูในอาชีพนี้ 14.8 ลานคน แต
ปจจุบันชาวนากําลังเผชิญกับปญหาภัยแลงขาดน้ําทํานา รวมทั้งปญหาตนทุนการผลิตสูง ราคาขาวตกต่ํา ,
ปญหาหนี้สิน และปญหาไมมีที่ทํานาเปนของตนเองเปนจํานวนมาก ฉะนั้นเราตองรีบแกจุดนี้อยางเรงดวน
และจากการประชุม 7 องคกร ซึ่งเปนผูแทนชาวนาไดมีมติใหฝายรัฐสนับสนุนอาชีพเสริมใหแกเกษตรกรที่มี
พ้ืนที่ปลูกขาวลดลงเพราะปญหาภัยแลง และอาจจะเพ่ิมขึ้นทุกป เนื่องจากตามปกติพ้ืนที่ทํานามีถึง 69.96
ลานไรแตไมสามารถทํานาไดเพราะขาดแคลนน้ํา

ดังนั้นจึงขอใหฝายรัฐบาลสนับสนุนอาชีพเสริม โดยใหชาวนาแบงที่นาดอน 2 ไร เพ่ือปลูกหญาเน
เปย 1 ไร 2 งาน สวนอีก 2 งาน ใชทําคอกเพ่ือเล้ียงแมวัว 6 ตัว (ตนทุนแมวัวตัวละ 5 หมื่น) โดยการกูเงิน
ภายใตเง่ือนไขของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีเอฟทีเอจายดอกเบี้ยใหใน



3 ปแรกไมตองสงตน และใหสงในปที่ 4 ถึงปที่ 7 (ในอัตราปละ 25% ของเงินกู) เกษตรกรจะมีรายไดเพ่ือ
เล้ียงตัวเองไดบาง

สวนนายนิพนธ กลาววา ที่ผานชาวนาจะมีปญหาที่ตางกันขึ้นอยูกับแตละพ้ืนที่ อยางภาคกลาง
สวนใหญอยูในเขตชลประทานมีนาขาวคอนขางมาก จะเรียกรองราคาขาวใหสูงขึ้น แตนาทางภาคอีสานเปน
รายยอย การพูดเปนไปตามแกนนําและความรูสึกของฝายการเมือง ฉะนั้นตองรวมตัวกัน และเมื่อไปนั่งใน
ตําแหนงนี้ จึงคิดปรัชญาการรวมตัว เพ่ือสรางความเปนธรรม ความเขมแข็ง และเพ่ือคุณภาพชีวิตชาวนาที่
ดีขึ้น

ขณะที่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาขาวไทย กลาววา การกอตั้งสมาพันธขาวและ
ชาวนาแหงประเทศไทย เพียงเปนจุดเริ่มตนที่องคชาวนา 9 องคกรไดจับมือกันเพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหาเรื่องขาวและชาวนา แตยังไมเปนทางการเนื่องจากยังไมมีการจดทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น และปจจุบัน
กฎระเบียบตางๆ ยังไมแลวเสร็จที่จะตองมีการหารือใหม ดังนั้นที่ประชุมเลือกนายนิพนธ วงศตระหงาน
เปนประธานสมาพันธนั้น เปนการช่ัวคราว รวมถึงกรรมการบริหารสมาพันธดวย ตองรอหลังจากทุกอยาง
เรียบรอยแลว คงตองมีการเลือกตั้งใหม แตรูปแบบของการเลือกกําลังหารือวาจะเปนในรูปแบบใด

“หลังจากที่เรามีการรวมตัวแลว มีการหารือนอกรอบในเรื่องของตําแหนงประธานตัวจริงในอนาคต
บางคนใหขอคิดวา หากเปนทานนิพนธ ซึ่งทานเปนคนที่มีความสามารถ แตภาพลักษณ ถูกมองวาเปน
ตัวแทนของโรงสี ซึ่งในสวนตัวผมคิดวาใครก็ไดที่มีความสามารถ ถามีจิตวิญญาณที่จะแกปญหาเรื่องขาว
และชาวนา และสามารถทํางานกับทุกภาคสวนได เพราะปญหาเรื่องขาวและชาวนาถูกเพาะบมมานาน ถึง
เวลาที่จะตองแกปญหาใหเปนรูปธรรมในยุคนี้” นายประสิทธิ์ กลาว

สําหรับงานเรงดวน นายกสมาคมชาวนาไทย ระบุวา หลังจากที่ทุกอยางเรียบรอยแลว สิ่งที่
สมาพันธจะตองขับเคล่ือนเปนการเรงดวนคือ 1.ตองใหชาวนาลดตนทุนการผลิต 2.เพ่ิมปริมาณผลผลิต 3.
ผลผลิตตองมีคุณภาพ 4.ตองมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 5.ผลักดันใหมีการแปรรูป 6.จัดหาตลาดให
แนนอน กําหนดวาขาวประภทใดตลาดตองการ และมีการวางแผนวา ขาวแตละชนิดทางสมาพันธตองเปนผู
กําหนดราคา และโรงสีตองใหความรวมมือ และ 7.สิ่งที่จะใหเกิดขึ้นคือตองกําหนดโซนนิ่ง ฉะนั้น
กรรมการบริหารเขาไปบริหารสมาพันธแตละคนตองเปนประธานฝายที่รับผิดชอบชัดเจน อาทิ ดูในดานลด
ตนทุน อีกคนตลาด และดูการเพ่ิมผลผลิต เปนตน การขับเคล่ือนจะไดเปนรูปธรรมมากขึ้นดวย

นับเปนอีกกาวหนึ่งขององคกรชาวนาทั่วประเทศ ที่หันมาจับมือเปนหนึ่งเดียวเพ่ือแนวทาง
แกปญหาตางๆ ที่เกิดกับชาวนา หากสําเร็จตามเปาเสมือนหนึ่งเปนองคกรหนึ่งที่ทําหนาพิทักษกระดูกสัน
หลังของชาติแหงอนาคตนั่นเอง


